



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ชี้สภามหาวิทยาลัยต้องกำกับไม่ใช่ตรายาง

**"วิจิตร" ชี้บทบาทสภามหาวิทยาลัย ต้องเป็นสภาผู้กำกับไม่ใช่สภารายาง  
แนะอย่าทำหน้าที่ล่าเส้นผู้บริหาร ด้านสำนักงบบฯ ย้ำม.นอกระบบ ใต้งบ 1.4  
โวยไม่ได้มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณ เป็นเพียงผู้ดูแล**

การประชุมวิชาการประจำปี 2551 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เรื่อง "มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : การบริหารจัดการ" มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ที่ผ่านมา ศ.ดร.วิจิตร ศรีสวรรค์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวตอนหนึ่งในการอภิปรายเรื่อง "บทบาทของสภามหาวิทยาลัยต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" ว่า สภามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เป็นองค์กรสูงสุดในการกำหนดและกำกับนโยบายการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพันธกิจ มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นสภาผู้กำกับไม่ใช่สภารายางอย่างที่เคยมีการเรียกกัน

ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ผู้บริหารแต่เป็นองค์กรคณะบุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่สภามหาวิทยาลัยเดิม ๆ มักไม่ค่อยได้ดำเนินการคือ บทบาทในการพัฒนานโยบายมหาวิทยาลัยให้ดีที่สุดที่สะท้อนถึงนโยบายรัฐบาล ประชากร และองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะนโยบายที่สำคัญคือระบบการบริหารบุคคล การบริหารการเงินและทรัพย์สินและการติดตามประเมินผล

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยต้องเป็นองค์กรกำกับไม่ใช่ของค์กรบริหารที่ไปล่าเส้นผู้บริหาร อุทิศให้กับงานอย่างเต็มที่ เข้มแข็งและเป็นอิสระ แต่ไม่ใช่เป็นคนละฝ่ายกับผู้บริหาร ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่สภาอธิการบดีที่เคยถูกตำหนิ

ด้าน น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ รักษารองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า สำนักงบประมาณนั้น ไม่ได้มีหน้าที่อนุมัติงบประมาณ ให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ แต่เป็นเพียงผู้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ส่วนที่สำนักงบบฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ม.ในกำกับของรัฐ ทั้ง 7 แห่ง ได้คำตอบแทน 1.4 เท่าของเงินเดือนเริ่มต้นของข้าราชการนั้น เท่าที่ได้วิเคราะห์ตัวเลขดังกล่าว น่าจะเพียงพอ

"หากพูดกันจริง ตอนนี้งบกลางของประเทศที่ตั้งไว้ในปี 2552 ไม่ได้มีมากมาย ไม่มีแล้ว ซึ่งเมื่อเทียบกับภาระของรัฐบาลที่หนักมาก และวิกฤตที่ประเทศประสบอยู่ในขณะนี้ก็มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางการเมือง น้ำท่วม ทุกปัญหาล้วนต้องใช้งบกลางในการแก้ไขปัญหาทั้งสิ้น ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณจึงต้องจัดตามลำดับความสำคัญ หรือหากพูดให้ถูก สำนักงบบฯ ไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย แต่สำนักงบบฯ มีหน้าที่ดูแลถ้าเงินไม่พอ" น.ส.วลัยรัตน์ กล่าว

